

นศ.จีนแฉ 3 ม.เอกชนไทย ไร้คุณภาพ-รับเงินแลกเกรด

☛ นำเสนอเมื่อ 25 พ.ย. 2559

“ชัยพฤกษ์” เผย นักศึกษาจีน แฉ 3 มหา’ลัยเอกชน สอนไร้คุณภาพ ออกใบเสร็จต่ำกว่าเก็บจริง อาจารย์ไม่ได้มาตรฐาน-เรียกรับเงินแลกเกรด-ไม่สอนจริง สงข้อมูลให้สกอ.ตรวจสอบด่วน พร้อมแฉ “บักหนุย” หัวหน้ากระทบไทยยับการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub ซึ่งได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดี มีนักเรียน นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เข้ามารเรียนในไทยจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีคนได้รับการร้องเรียน จากนักศึกษาประเทศจีน ที่เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยไทย เขามายังศธ. ว่า มีมหาวิทยาลัยบางแห่งรับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนเป็นหลักพันคน และมีปัญหาในเชิงคุณภาพ สอนไม่ครบตามหลักสูตร ไม่ครบชั่วโมง บางแห่งแทบจะไม่มีการเรียนการสอน แต่มีการออกเกรดให้แก่นักศึกษา และอาจารย์บางคน มีการเรียนรับผลประโยชน์แลกกับผลการเรียน อาจารย์บางคนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด รวมถึงมีการออกใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนไม่ตรงกับเงินที่เก็บจริงจากนักศึกษา ซึ่งตนได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้สกอ. ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งทราบว่าสกอ.จะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายานในสัปดาห์นี้

“มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เปิดรับนักศึกษาจากประเทศจีนเข้าเรียนจำนวนมากมีประมาณ 6 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และในจำนวนนี้มี 3 แห่งที่ถูกร้องเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ เพราะส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของประเทศได้รับความเสียหาย ซึ่งศธ.ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น โดยผมจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ รับทราบต่อไป”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว และว่า ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีนักเรียน นักศึกษาจากประเทศจีนเขามาเรียนในประเทศไทยมากที่สุด ในจำนวนนักศึกษจากประเทศอื่น ๆ โดยมี ประมาณ 50,000 คน แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาประมาณ 20,000คน และระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ประมาณ 30,000 คน ขณะเดียวกันมีนักเรียน นักศึกษา จากประเทศไทยไปเรียนยังประเทศจีน ประมาณ 29,000 คน

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559](#)